

กิตติกรรมประกาศ

ความอยากรู้ว่าการทำวิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิตต้องพบกับอะไรบ้าง จึงตัดสินใจที่จะไม่เลือกเส้นทางสารานิพนธ์ สำนักแห่งการที่ยังเป็นเสกขะกระตุ้นเตือน ใ้ให้นึก ถึงประโยคนี้ “การเดินทางเพื่อขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดอย่างน้อยก็มีความสุขมากกว่า การได้อยู่นั่นแล้ว” จนลืมไปว่าการเดินทาง (เรียนรู้) นั้นมีขีดระยะเวลากำหนดมิเช่นนั้นถือว่า ล้มเหลว เกือบจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตกับโวหาร “ทุกการเดินทางมีความสุขล้นเหลืออยู่เสมอ” หาก ไม่มี รศ.ณัฐพงศ์ โปษะบุตร กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมผู้มีจิตวิญญูณแห่ง ความเป็นครูสูงส่งยังเป็นเสมือนทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับนักศึกษา คอยผลักดันกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ กำลังใจ ดร.สมจิตต์ เซอร์ชันซี กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้คอยเคี่ยวเข็ญเขี่ยเขี่ย ใ้ให้เลิกหยาบก่อขึ้นเป็นรูปอาวุธทางปัญญาเกิดรูปทรงสวยชวนมอง คู่มือความเข้มแข็งเป็นวิชาการ นำเชื่อถือยิ่งขึ้น ดร.จุมพิตา เรื่องวิชาธร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้เปรียบเสมือนแม่แบบเป่า หลอมใ้รู้ว่าหลักภาษาที่คงามมีลักษณะอย่างไร รวมทั้งคอยประทับประคองมิใ้ทรุดล้มสามารถ ยืนและก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อีกและศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิสูตร ตูยานนท์ ประธานกรรมการ สอบวิทยานิพนธ์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและเปรียบเสมือนขุมพลังแห่งการเรียนรู้ ประคองตั้งเครื่องมือลับคมใ้อาวุธทางปัญญาเกิดแนวคิดมุมมองอันแยบยลละเอียดลึกซึ้งควรค่า นิติศาสตรมหาบัณฑิต ต้องกราบขอขอบพระคุณอาจารย์ ผู้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ดังปรากฏนาม ข้างต้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและด้วยความเคารพ ไว้ ณ ที่นี้ ที่กรุณาสละเวลารับเป็นกรรมการและใ้ ข้อคิดเห็นทางกฎหมายพร้อมชี้แนะข้อบกพร่อง แนะนำแนวทางแก้ไขเกิดประโยชน์ในการทำ วิทยานิพนธ์เป็นอย่างยิ่ง ทำให้มองประเด็นปัญหาได้ชัดเจนละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะได้ออใ้เกิดคุณค่าทางวิชาการอยู่บ้างก็ขอมอบทดแทน บูชาคุณผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองท่านซึ่งได้ชื่อว่าอาหุเนยยะและขอขอบคุณพี่ ๆ ร่วมอุทรทุกคนที่ เอื้ออำนวยการใ้น้องชายคนนี้ได้มีโอกาสเปิดมิติแห่งการเรียนรู้นับแต่เกิดมามากกว่าพี่ทุกคนที่สำคัญ ไม่น้อยกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดคือคุณสุพัตรา เปรมปรัชญาและชญ.กษมา เปรมปรัชญา ผู้อยู่เบื้องหลัง คอยเป็นกำลังใจใ้เสมอมาจนสามารถเดินมาถึงจุดหมายของวันนี้ได้จึงขอขอบคุณเป็นที่สุดและ สุดท้ายขอขอบคุณในมิตรไมตรีสำหรับเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ที่ไม่เคยเบียดเบียนกัน ขอพลังแห่งการเรียนรู้จงสถิตกับท่านตลอดไป

สุทธิพงษ์ เปรมปรัชญา